



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธานที่ประชุม	<p>1.คณวณศาสตร์ของมูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวนศาสตร์แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2551</p> <p>2.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน ศ.ภ.ศ. ปีใหม่ 2551 แก่คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>3.สรุปโครงการสัมมนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ (The Hitachi Young Leaders Initiative : HYLI)</p> <p>4.สรุปการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550</p> <p>5.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>6.รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ชี้แจงการจัดทำงบประมาณ ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551</p>	ที่ประชุมทราบ
2	กองการเจ้าหน้าที่	<p>มาตรการสลับเวลาทำงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 3 ช่วงเวลาคือ (1) 7.30 น. – 15.30 น. (2) 8.30 น. – 16.30 น. (3) 9.30 น. – 17.30 น.</p>	ให้ถือปฏิบัติตามมติเดิมไปก่อนคือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดีสอบถามข้อมูลผลการปฏิบัติตามมติมาตรการการสลับเวลาทำงานที่มหาวิทยาลัยบางแห่งได้ดำเนินการไปแล้วว่ามีผลเป็นประการใด เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 และแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับคณะ สำนัก สถาบัน</p> <p>ขอเสนอโครงการภายใต้โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ (FMIP) ซึ่งมีหน่วยงานเสนอโครงการ จำนวน 7 โครงการ</p> <p>ข้อมูลการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในช่วงปี 2545-2550</p>	<p>เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ</p> <p>เห็นชอบ โครงการตามเสนอ</p> <p>ที่ประชุมทราบ โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งสลับที่กันระหว่างรายการลำดับที่ 7 และ 8</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานิเทศ	ขออนุมัติหลักการดำเนินงานแก่งค์กรกิจกรรมนิสิตอันเนื่องมาจากการยกเลิกการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2551	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในระดับนโยบายหรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะนำหารือในที่ประชุมคณบดี และหากนิสิตมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิสิต นิสิตสามารถดำเนินการได้โดยเสนอผ่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานิเทศ 2. การพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมทดแทนงานเกษตรแฟร์ให้แก่งค์กรกิจกรรมนิสิตนั้น มหาวิทยาลัยได้มอบให้กองกิจการนิสิตดูแลรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทดแทน หากคณะได้รับข้อเสนอของนิสิต ขอให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตหารือกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานิเทศและประสานไปยังกองกิจการนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมทดแทน 3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ชมรมต่าง ๆ นั้น ชมรมของส่วนกลางซึ่งมีทั้งหมด 60 ชมรม มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณให้จากงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ส่วนชมรมในสังกัดคณะ เช่น สโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ หรือชมรมย่อยอื่นใดของคณะ ให้คณะดูแลการจัดสรรงบประมาณของคณะ โดยพิจารณาจัดสรรให้เพียงพอกับความจำเป็นของนิสิต และในส่วนของการจัดกิจกรรมหารายได้ในงานเกษตรแฟร์ถือเป็นรายได้พิเศษ 4. การจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาของนิสิตนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการค่ายอาสาของส่วนกลางไว้ทุกวิทยาเขต กรณีที่นิสิตต้องการออกค่ายอาสา ขอให้นิสิตจัดทำโครงการเสนอสมทบกับส่วนกลางและนำเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนานิเทศ ส่วนวิทยาเขตให้นำเสนอที่รองอธิการบดีวิทยาเขต นั้น ๆ โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบในการจัดงบประมาณให้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะนำการฝึกงานของนิสิตมาผนวกกับโครงการค่ายอาสา เพื่อดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5	กองยานพาหนะอาคารและสถานที่	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเช่าเดินที่เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมีพิษ ครั้งที่ 1 และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 โดยมีปริมาณขยะมีพิษจาก 9 หน่วยงาน รวม 11,371.85 กิโลกรัม และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 595,596.99 บาท โดยให้แต่ละหน่วยงานชำระ 50% คิดเป็นเงินรวม 297,798.53 บาท ซึ่งหน่วยงานทั้ง 9 หน่วยงานได้ออนเงินค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว	อนุมัติ ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอให้หน่วยงานอื่นที่ประสงค์จะดำเนินการจัดเก็บขยะมีพิษดังกล่าวเพิ่มเติม ให้ประสานกับกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ส่วนวิทยาเขตต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการของห้องทดลองซึ่งมีขยะมีพิษ ขอให้รองอธิการบดีวิทยาเขตดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับวิทยาเขตบางเขน
6	คณะสังคมศาสตร์และร้านพันธุ์ไม้ มก.	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการระดับมหาวิทยาลัยและกรรมการระดับหน่วยงาน (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	อนุมัติ และมีข้อสังเกตว่า ปัจจุบันมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้กำหนดอัตราค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณสำหรับกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบกลางภาคและการสอบไล่ โดยใช้บังคับกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการสอบไล่ส่วนกลางจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ และวิชาที่จัดสอบมีจำนวนมาก ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเป็นจำนวนมากตามไปด้วย แต่ในกรณีที่คณะจัดสอบเองวิชาที่จัดสอบจะน้อยและใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า การขอ กำหนดอัตราค่าตอบแทนเพื่อใช้เฉพาะหน่วยงานจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และเพื่อให้หน่วยงานอื่นที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถปฏิบัติตามได้ จึงควรมีการกำหนดประกาศเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีการจัดสอบโดยส่วนกลาง และกลุ่มที่มีการจัดสอบโดยคณะ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	<p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการพิเศษในสังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้</p> <p>1. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการเปิดสอน ปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>2. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการเปิดสอน ปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>3. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>4. กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)</p>	อนุมัติ
9	คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)	
10	สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	ขออนุมัติการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน สำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	
11	สำนักบริการคอมพิวเตอร์	<p>ขออนุมัติยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2534 และขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ห้องประชุมเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้บริการมัลติมีเดีย ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตว่าการให้บริการมัลติมีเดียในมหาวิทยาลัยมีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการให้บริการมัลติมีเดียหลายรายการ ดังนั้น การกำหนดอัตราค่าบริการควรเป็นอัตราเดียวกันหรือไม่ จึงให้สำนักงานกฎหมายตรวจสอบค่าบริการมัลติมีเดียของแต่ละหน่วยงานและนำเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาต่อไป</p>
12	โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ	อนุมัติ
13	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาานัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
14	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้นบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าข้อความในร่างประกาศฯ จะต้องระบุเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม วิทยานิพนธ์กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษาไว้ด้วย ประธานฯ จึงมอบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พิจารณาร่วมกันในการปรับแก้ไขข้อความในประกาศฯ และนำเสนอที่ประชุมคณบดีในคราวต่อไป</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15	คณะเศรษฐศาสตร์	1.ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมาชิก และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
16	คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์	การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอร์มและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ	อนุมัติ โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัชชัย จุฬคุปต์ เนื่องจากเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
17	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยา เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
18	คณะเกษตร	ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (นานาชาติ)	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
19	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 6) รวม 322 คน ประกอบด้วย ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 22 คน (คฤศุบัณฑิต 2 คน, มหาบัณฑิต 20 คน) ระดับบัณฑิต จำนวน 300 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
20	สำนักงานทรัพย์สิน	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักงานทรัพย์สินใหม่จากเดิมเป็น 2 งานดังนี้ 1.งานบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 หน่วย ได้แก่ 1)หน่วยธุรการ 2)หน่วยวางแผนและพัฒนา และ3)หน่วยรายได้ 2.งานสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย 3 หน่วย ได้แก่ 1)ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. 2)ศูนย์หนังสือ มก. และ3)ร้านพันธุ์ไม้ มก.	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
21	กองวิเทศสัมพันธ์	รายงานการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการและการบริหารโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค โดยมีประเด็นสรุปหัวข้อสำคัญประกอบด้วย 1.นโยบายและประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญในกรอบด้านการศึกษา 2.รูปแบบและการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปค 3.การขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการเอเปค 4.สรุปตารางเวลาสำหรับการเสนอขอการอนุมัติและดำเนินโครงการ	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ ขอให้ผู้บริหารนำไปพิจารณา หากมีโครงการให้นำเสนอตามกรอบที่กำหนด
22	ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา	รายงานกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมของศูนย์ออสเตรเลียศึกษา	ที่ประชุมทราบ และมีข้อสังเกตว่าศูนย์ออสเตรเลียศึกษามีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
23	กองบริการการศึกษา	รายงานสรุปภาพรวมสำหรับโครงการนำร่องประชาสัมพันธ์และแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password